



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๕๑๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา  
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างธรรมาภิบาลด้านการเงินให้สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาระบบทรัพยากรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดทราบกำหนดการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

รายงานข้อมูลครั้งที่ ๑ โดยใช้ข้อมูลการเงินในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานข้อมูลครั้งที่ ๒ โดยใช้ข้อมูลการเงินในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ

(๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ทั้งนี้ จะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้สถานศึกษารายงานข้อมูลครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์ <https://e-budget.jobobec.in.th> เข้าสู่ระบบโดยใช้ Browser Google Chrome เลือกระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถดาวน์โหลดคำชี้แจงและคู่มือการรายงานข้อมูลโครงการดังกล่าวได้เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

๒. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ <https://e-budget.jobobec.in.th> ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(รณ วรชัยจินดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕